



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว 10 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานทางวิชาการของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของงานการเจ้าหน้าที่และเสนอผู้บังคับบัญชาเห็นชอบแล้ว จึงเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 52 อนุมัติตัวบุคคลจากนั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีการทักท้วง ได้ภายในเวลา 30 วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และเพื่อขอรับเงินประจำ ตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกทาง Website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด <http://www.ayph.in.th> หากผู้ใดจะทักท้วงขอให้ ทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันลงนามในประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(นายวิฑูรย์ ติง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกแบบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	กำหนดเวลา ส่งการประเมิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา			
โรงพยาบาลภาชี			
1	นางสาวรัชดาภา เฉลยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 8899 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและมีภาวะกรวยไต อักเสบเรื้อรัง	ภายใน 12 เดือน
โรงพยาบาลวังน้อย			
2	นางสาวนริสา ขำบายาง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 9051 กลุ่มการพยาบาล	การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี พ.ศ. ๒๕๕๓	ภายใน 12 เดือน
โรงพยาบาลบางปะอิน			
3	นางสาวรัตนา ทองสวนส้ม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 8765 กลุ่มการพยาบาล	การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	ภายใน 12 เดือน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่			
4	นายวีระพงษ์ โรจนนรานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 8843 สถานีอนามัยตำบลลำตะเคียน	การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๒	ภายใน 12 เดือน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	กำหนดเวลา ส่งการประเมิน
5	<u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ</u> นางสาวสุกฉนิดา เรืองมถ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 9326 สถานีอนามัยตำบลท่าเจ้าสนุก	การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ปี 2552)	ภายใน 12 เดือน
6	<u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา</u> นายทศพล ตาละนาค พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3436 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต	การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วย จิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	ภายใน 12 เดือน